

Số: 15/TB-MTTQ-BTT

Mỹ Tú, ngày 20 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2023;

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

#### I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Những tháng đầu năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân,.. Kinh tế, văn hóa xã hội của huyện được duy trì và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, nông nghiệp huyện phát triển chưa đồng đều, chuỗi sản xuất nông nghiệp chưa hoàn thiện, chất lượng kinh tế tập thể chưa cao, quy mô còn nhỏ, lẻ; một số tiêu chí nông thôn mới chưa bền vững; tội phạm, trật tự an toàn xã hội nông thôn có lúc tiềm ẩn phức tạp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân cũng còn gặp nhiều khó khăn.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

##### 1. Tham gia công tác góp ý kiến xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền, các ban, ngành và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của ngành cấp trên; tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, gắn với Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày Vì người nghèo”, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19... Kết quả tuyên truyền được: 11.710 cuộc/292.750 lượt người dự

Tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung), góp ý xây dựng các quy hoạch, đề án, quy định của cấp ủy, chính quyền có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của Nhân dân. Phát huy vai trò người có uy tín, đi đầu gương mẫu, hướng dẫn nhân dân thực hiện, động viên gia đình, cộng đồng và xã hội tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua đó ý thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới tại địa phương và các phong trào khác.

## **2. Tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào hành động ở cơ sở**

Tham gia tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Thuận Hưng đạt nông thôn mới năm 2022. Tập trung vận động xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ và nông thôn mới nâng cao xã Long Hưng; vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động được 21 cây cầu nông thôn tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng; mạnh thường quân đóng góp vật chất, ngày công xây dựng, sửa chữa lộ giao, gắn đèn thấp sáng, làm hàng rào, cột cờ, đắp lề lộ, trồng hoa kiểng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông.

Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” và phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ quà dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho hộ nghèo và hộ cận nghèo và hộ khó khăn được gần 5.000 phần quà với tổng số tiền tương đương 1,7 tỷ đồng (trong đó có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo). Các xã còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 8 căn nhà (từ 40 đến 50 triệu/căn) cho hộ đặc biệt khó khăn; tặng 1.594 phần quà người nghèo, khó khăn, khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo,... trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023; phối hợp rà soát, lập danh sách 820 hộ gia đình bức xúc nhà ở, trong đó chính sách 61 hộ, nghèo 182 hộ, cận nghèo 429 hộ, gia đình khó khăn 148 hộ. Xuất Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà ở cho hội viên Cựu chiến binh nghèo, hộ khó khăn trị giá trên 100 triệu đồng (xã Long Hưng, Mỹ Phước, Thị trấn). Lập hồ sơ triển khai 50 căn nhà đại đoàn kết hộ nghèo năm 2023 (nguồn Công an 40 căn và nguồn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 10 căn).

Phối hợp với ngành Công an huyện tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/08/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; triển khai về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy; phòng, chống mua bán người. Duy trì và nâng chất lượng hoạt động các mô hình tự quản của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống tội phạm và an toàn giao thông.

Phối hợp cùng UBND huyện quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội đại biểu và bầu cử Ban trị sự Chi hội Hưng Mỹ Tự nhiệm kỳ 2023 – 2028; tham gia Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Phước Long, xã Mỹ Thuận; tham gia thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chmăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023, nhân dịp này có 10 tập thể, 20 cá nhân được nhận Giấy khen UBND huyện; có 02 tập thể, 03 cá nhân nhận Bằng khen UBND tỉnh và 04 tập thể, 14 cá nhân nhận Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về thành tích đóng góp tích cực trong việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

### **3. Công tác giám sát và phản biện xã hội**

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng Chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023 với 8 cuộc giám sát và 01 cuộc phản biện (đang triển khai thực hiện quý II và III/2023). Việc thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham gia phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành giám sát theo Chương trình nghị quyết đầu năm 2023, cũng như phối hợp giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn tham gia giám sát 19 vụ việc giải quyết khiếu nại, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân và giám sát đầu tư các chương trình, dự án, nhìn chung hầu hết vụ việc được UBND xã giải quyết hợp tình hợp lý, cũng như chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện khá nghiêm túc theo bản vẽ thiết kế xây dựng.

Tham gia các đoàn giám sát của ban, ngành cấp tỉnh làm việc trên địa bàn huyện. Qua các cuộc giám sát đã kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tham gia góp ý kiến 4 văn bản dự thảo của ngành huyện; tham gia cùng các ngành 5 cuộc đối thoại trực tiếp hộ dân. Cấp xã góp ý 18 văn bản dự thảo. Ngoài ra, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội thành viên nắm tình hình nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực đề giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân, góp phần để nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền cùng cấp.

### **4. Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng**

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Việc thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính ở cơ sở luôn được quan tâm, hầu hết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và nhân dân đều được công khai, niêm yết, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia góp ý; đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Mặt trận các xã, thị trấn giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và phòng ngừa những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực không để xảy ra. Đặc biệt là tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, cũng như tham gia giám sát trực tiếp trong quá trình triển khai đo đạc, kiểm đếm, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng tuyến Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trên địa bàn huyện.

### **5. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân**

Chủ trì phối hợp tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng tại xã Hưng Phú có 90 người dự với 6 ý kiến phát biểu, kiến nghị. Tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp đầu năm và trước kỳ họp giữa năm 2023 tại 9 xã, thị trấn và 83 ấp, có 6.655 cử tri dự và 642 ý kiến phát biểu nguyện vọng, kiến nghị các cấp; hầu hết ý kiến được lãnh đạo 3 cấp và lãnh đạo các ngành trả lời, giải thích thỏa đáng tại hội nghị, được nhân dân đồng tình. Những ý kiến còn lại được Mặt trận Tổ quốc tổng hợp trình tại các kỳ họp.

Duy trì việc họp định kỳ hàng tháng để nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các ý kiến, báo cáo phản ánh về cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp giám sát và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

### **6. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tiếp tục thực hiện Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 6/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào thứ 4 hàng tuần; có bố trí điểm Tiếp công dân tại cơ quan MTTQ huyện. Trong 6 tháng đầu năm có 3 trường hợp gửi đơn đến cơ quan yêu cầu khiếu nại, tố cáo, trong đó có 2 trường hợp chuyển cơ quan, đơn vị chức năng xem xét và 01 trường hợp qua phân tích đã rút đơn lại.

## **III. KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ 8**

1. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành có giải pháp tốt hơn nữa trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành chuỗi liên kết sản xuất; nâng chất lượng kinh tế tập thể, hợp tác xã để làm nòng cốt kết nối thị trường tiêu thụ đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân an tâm sản xuất; quan tâm nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững; triển khai kịp thời chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao thu nhập, thoát

nghèo bền vững, góp phần đạt chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế, cũng như xây dựng nông thôn mới.

2. Kiến nghị các ngành huyện khi tiếp nhận ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến thì nên với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, trước khi giải thích, trả lời hoặc ghi nhận ý kiến thì càng có trách nhiệm hơn trong thực hiện ý kiến, hạn chế việc ghi nhận nhiều năm, nhiều lần nhưng không thấy thực hiện.

3. Kiến nghị Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường chức năng giám sát của đại biểu dân cử, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND, cũng như giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, đảm bảo đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho cử tri và nhân dân.

Trên đây là kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII.a

**Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQ huyện;
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**



**Quách Thanh Vui**

